



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูทีได้

กิจการธุรกิจเพื่อสังคม

นับว่าเป็นการเดินทางไปศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคม ที่เรียกว่าทำธุรกิจเพื่อทำความดีหรือขยายความดีสู่สังคม โดยเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำต่างๆ ได้ ถึงประเทศอังกฤษของ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ครั้งนี้คุ้มค่าเกิดประโยชน์ในการคิดสานต่ออย่างยิ่ง

กิจการธุรกิจเพื่อสังคม หรือ โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ (Social Enterprise) ที่ว่านี้ เน้นการเกิดประโยชน์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นเป้าหมายหลัก มากกว่าหวังแค่ผลกำไรในรูปตัวเงินเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับองค์รวมของสังคมได้อย่างยั่งยืน

คุณหมอบอกไปแล้วกลับมาถ่ายทอดเรื่องราวให้ฟัง ก็เลยอยากแบ่งปันในสาระบางส่วน ที่อาจช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมแนวคิดของ มศว ที่อยากเห็นกิจการเพื่อสังคมเกิดขึ้นอย่างจริงจังในบ้านเมืองเราบ้าง

เล่าถึงสังคมประเทศอังกฤษให้ความเข้มข้นเพื่อการลงทุนในการทำธุรกิจเพื่อทำความดี ถึง 25 หน่วยงาน และได้มีโอกาสได้พบกับ นิก เฮิร์ด (Nick Hurd) รัฐมนตรีผู้ดูแลงานด้านสังคมของประเทศอังกฤษ พูดคุยถึงจุดอ่อนจุดแข็งของการดำเนินงานว่าเป็นอย่างไร

ได้รับคำตอบว่า คนที่สนใจทำธุรกิจด้านนี้มีใจเป็นที่ตั้ง มีแรงบันดาลใจสูง มีแรงขับเคลื่อนเพื่อทำความดีมากมาย แต่เนื่องจากเขาไม่มีความรู้เรื่องการทำธุรกิจมาก่อนจึงทำให้การทำธุรกิจผิดพลาดและขาดทุน

จุดอ่อนนี้ก็ไม่ต่างจากประเทศไทย ความรู้ด้านการทำธุรกิจเพื่อสังคมยังมีน้อย เราจึงต้องสนับสนุนด้านความรู้ในส่วนนี้ให้กับผู้ที่มีใจที่จะทำความดีเพื่อสังคม เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นอังกฤษทาง มศว มีหลักสูตรระยะสั้น เพื่ออบรมการทำธุรกิจเพื่อสังคมให้กับผู้สนใจเป็นเวลา 8 เดือน โดยภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ เน้นการคัดแยกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดมูลค่าอย่างแท้จริง

มุ่งไปที่การให้องค์ความรู้กับผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ตกงาน คนพิการ มาทำงานแยกขยะ และรณรงค์การจัดเก็บขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมลดความซับซ้อนในการแยกให้น้อยที่สุด เพราะที่ผ่านมาถึงขยะที่ออกแบบได้ใช้งานอยู่นั้น ผู้คัดแยกหรือผู้ทิ้งขยะยังมีความสับสนในการทิ้งลงถังขยะ ใช้หลักการจัดการเชิงธุรกิจมาบริหารจัดการ

กิจการประเภทนี้จะช่วยให้สังคมไทยขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี กลุ่มผู้ประกอบการไทยยังมีความสำคัญ

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน

tulacom@gmail.com



